

## กรณีตัวอย่างที่ 1 นร.บนต์อยเดินเท้าบุกป่า-ลงมาสอบโอเน็ต ผอ.สพป.น่าน สั่งเร่งแก้ปัญหาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “สมศักดิ์ ประสาร” ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าการศึกษายหายนะ : ภาพเด็ก ๆ จากห้องเรียนหนึ่งเดินทางไปสอบข้อสอบระดับชาติอีกที่หนึ่ง โดยภาพมีนักเรียนชาย 5-6 คนพร้อมครูกำลังแบกสัมภาระเดินเท้าออกจากโรงเรียนที่อยู่กลางหุบเขาเพื่อเดินทางลัดเลาะออกจากป่าเพื่อไปรับการทดสอบระดับชาติที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งในภาพแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางของนักเรียนชายและครูอีก 1 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในภาพน่าจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์การเรียนรู้บ้านป่ากำ-ขุนน้ำจอน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งอยู่ในสังกัดของโรงเรียนบ้านส่วา โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องเดินทางจากศูนย์การเรียนรู้ ที่ตั้งอยู่บนดอยลึกไปในป่าเพื่อเข้ามาสอบโอเน็ตที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้มีผู้มากดไลค์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ระบุว่าควรจะมีการจัดส่งข้อสอบเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้สอบที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยไม่ต้องเดินทางไกลลงจากดอยมาสอบ

ที่มา : [https://www.matichon.co.th/social/news\\_72982](https://www.matichon.co.th/social/news_72982)

## กรณีตัวอย่างที่ 2 ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ เผย ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ รัฐบาลประเดิมเงินทุนให้ 1,000 ล้านบาท สำนักบฯดับฝั้นไม่ให้ใช้เงิน 5% จากงบประมาณทางการศึกษา ซี ศธ.ต้องจัดเป็นแผนดำเนินการ ซึ่งจะเป็นหลักการของการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง  
อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.32 น.

วันนี้ (20 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมได้เห็นชอบกล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งรัฐบาลจะประเดิมเงินทุนให้แก่กองทุนนี้จำนวน 1,000 ล้านบาท พร้อมกับได้รับมอบหมายให้ตนในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ ไปแถลงเรื่องดังกล่าวในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ที่รัฐสภาโดยสิ่งที่สำคัญคือ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะเสร็จทันตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดแน่นอน ส่วนการใช้เงิน 5% ของงบการศึกษาทั้งหมดมาใช้ในกองทุนนี้นั้น สำนักบฯประมาณได้ดึงกลับมาว่าไม่สามารถใช้ระบบกันเงินร้อยละ 5 ของงบฯ การศึกษาทั้งหมดได้ โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่วิธีการทางงบประมาณ ซึ่งวิธีทางงบประมาณ คือจะต้องมีการทำแผนการดำเนินงานในแต่ละปีมาเพื่อเสนอของบฯกับครม.

ที่มา : <https://www.dailynews.co.th/education/628438>